
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งท่ี ๑๑/2566 

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม  256๖ 
ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครขีดขิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

_________________________________ 

ผู้มาประชุม 
๑.นพ.นิธิรัตน์    บุญตานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี   ประธาน 
๒.นายพนิตเทพ  ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)  กรรมการ 
๓.นางบุญชอบ     เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) กรรมการ 
๔.พญ.พิชญภัสสร์    ไหลรุ่งเรืองสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)  กรรมการ 
๕.นายวิชาญ  ดำรงค์กิจ        รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
๖.นางสาวกอบแก้ว   ขันตี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กรรมการ 
๗.นางทรรศนีย์    ธรรมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
๘.นางพัชราภรณ์    พัฒนะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสงูอาย ุ  กรรมการ 
๙.นางสาวศริินทร   ปัญจะทองคำ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  กรรมการ 
๑๐. นายประจวบ แสงดาว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๑.นายสมศักดิ์   วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการ ทางการแพทย์  กรรมการ 
1๒.นางสายฝน  สายสุ่ม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล    กรรมการ 
๑๓.นางวัชรี    เรือนคง  หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และสร้างเสริมฯ  กรรมการ 
1๔.นางจงกล   บุตรยี่  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
๑๕.นางศรีสุดา    บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน กรรมการและ 
           เลขานุการ 
1๖.นายกิรติ  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
     

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น.   
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ท่านประธานฯ กล่าวในที่ประชุมทราบ 

๑.๒ ประเด็นและข้อสั่งการจากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๑ เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมทราบประเด็นจากท่ีประชุมกรมอนามัยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
๑.๒.๑  ท่านอธิบดีกรมอนามัยแจ้งในที่ประชุม ๑) การเร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติ และการเลื่อน

เงินเดือนของบุคลากรกรมอนามัย เพื่อให้มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒) ท่านอธิบดีจะลงเยี่ยมศูนย์อนามัยและ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดหน่วยงานแรก คือ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี    

1.๒.๒ ประเด็นเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยในภาพรวมกรมอนามัยสามารถเบิกจ่ายได้ ๘๑.๐๗  
(เป้าหมาย ๘๕) สำหรับภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี สามารถดำเนินการเบิกได้ ๓๙.๕๐ ติดในส่วนของงบ
ลงทุน จำนวน ๓ รายการ มอบให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน   



 

 
 

1.๒.๓ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แอพลิเคชั่น “สุขภาพดีวิถี
ใหม่” ได้มีการพัฒนา ก. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ๑. ระบบ HIS ของโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
โรงพยาบาลคลองหลวง, โรงพยาบาลหนองเสือ, โรงพยาบาลลำลูกกา, โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และโรงพยาบาล
ธัญบุรี แสดงข้อมูลประวัติการรักษาทางการแพทย์ ประวัติการรักษา OPD ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่มีการเริ่มต้นใช้
ระบบ ๒. ระบบ Doctor at Home ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล ข. การประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  และรวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน
ต่าง ๆ หรือ App ต่าง ๆ เช่น ก้าวท้าใจ, Food4Health, บุคลากรกรมอนามัย HR, บัตรฯ กรมอนามัย  โดยท่าน
อธิบดีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานลงทะเบียนให้ได้ ๑๐๐ % สำหรับศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ยังมีข้าราชการจำนวน ๑๐ 
คน  มอบให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลงทะเบียน  

 



 
  

1.๒.๔  ประเด็นเรื่องการจัดเตรียมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๗  เจ้าภาพเป็น สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและสำนักโภชนาการ วางรูปแบบแบ่งเป็น ๒ 
โซน คือ โซน ๑ EXPO และ โซน ๒ ACADEMIC FORUM กำหนดจัดงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  

ท่านประธาน มอบให้สื่อสารให้กับบุคลากรและเตรียมผลงานวิชาการเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒.๕  ประเด็นเรื่อง GREEN ENERGY กรมอนามัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
  
 ๑.๒.๖ ประเด็นเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 25๖๗ กรมอนามัย  

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖  
          เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม ๒๕๖6  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมประเวศ  บุญเลี้ยง นั้น 

นางศรีสุดา  บุญขยาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที ่ ๔ สระบุรี 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน 2566 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผ่านระบบไลน์ (LINE) 
กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีก ารแก้ไข
รายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
เรื่องท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖  
นางศร ีส ุดา บ ุญขยาย หัวหน้ากล ุ ่มข ับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน  

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ตามข้อมูล GFMIS  
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม 2566 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเบิกจ่าย(ร้อยละ)งบดำเนินงาน ๙๓.๔๙ งบลงทุน ๒๙.๔๖ 

   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

   3.2  รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า  
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานว่า ลูกหนี้คืนเงินยืม และผลการคืน

เงินล่าช้า ประจำเดือนมิถุนายน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม 256๖) พบว่า ไม่มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้าแต่มีคืน
เงินเกิน ๒๐ % จำนวน ๒ ราย คือ  

-นางสาวมณีฉาย ปะกังพลัง เหตุผลเนื่องจากมีการประกาศวันหยุดราชการ  
-นางสาวนภสร ขำพงษ์ เหตุผลเนื่องจากประมาณการค่าอาหารและอาหารว่างสูงกว่า 

     
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

เรื่อง 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดPMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ ผลคะแนนตามคำรับรอง
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 Timeline PMS โดยผลการดำเนินงาน ได้คะแนนอุทธรณ์ ในวันที่ 4 
ก.ย.66 กลุ่มยุทธฯปฏิบัติตาม SOP กระบวนการปฏิบัติตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 

   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 



 

เรื่อง ๓.๔ นำเสนอแผนการขับเคลื่อน LM โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และปัญหาอุปสรรค 
นายแพทย์สมศักดิ์   วงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้นำเสนอแผนการ

ขับเคลื่อน LM ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบ่งเป็น แผนเชิงรุก และแผนเชิงรับ  
 

  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- เห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาเชิงรับ มอบให้โรงพยาบาล 
- มอบให้ทีมโรงพยาบาลทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการร่วมกับทีม

กลุ่มวัยในการประชาสัมพันธ์ เช่น กลุ่มวัยทำงานประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  ๔.๑ นำเสนอรูปแบบการจัด“ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสารสู่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน” ณ จันทบุรี  

นายกิรติ  เจริญสุข กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอร่างการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสารสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน” ระหว่างวันที่ ๑๖ - 
๑๗ กันยายน  2566 ณ โรงแรม บูรพาบีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี    

       
   

มติที่ประชุม    รับทราบ  และเสนอให้มีการปรับกำหนดการและรวมถึงการจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ  

- ท่านประธาน มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการปรับกำหนดการและ
รูปแบบและสื่อสารให้คณะกรรมการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่อง ๕.๑ สรุปข้อเสนอแนะจากคณะผู้นิเทศกรมอนามัย  
นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้กล่าว

รายงานสรุปข้อเสอแนะจากการนิเทศกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

เรื่อง ๕.๒ สรุปผลการประเมิน รพ. Green & Clean Hospital  
นายแพทย์สมศักดิ์   วงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้รายงาน

สรุปผลการประเมิน โรงพยาบาล Green & Clean Hospital โดยคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรี รวมถึงแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

 
มติที่ประชุม    รับทราบเห็นชอบในหลักการ 
- ท่านประธาน มอบให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมโรงพยาบาล สนับสนุน

และพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เสนอให้ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มและสารปนเปื้อน รวมถึงการปรับปรุง
จุดพักขยะที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน ประสานอบต.ขีดขินในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ เป็นต้น  

 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
  เรื่องท่ี ๖.๑ ประเด็นจากการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๔   
  นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานสรุปจาก
การเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน  
เขตสุขภาพที่ ๔ โดยในการประชุมฯครั้งนี้ มีหัวหน้ายุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด และจากศูนย์
วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๔ เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๔  โดยให้ทุกหน่วยงานส่งประเด็นมุ่งเน้น ๓ - ๕ ประเด็น ในการขับเคลื่อนงานเพ่ือนำมา
ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพที่ ๔ และจะมีการนัดประชุมติดตามฯ ครั้งต่อไป 
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๖ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

นายกิรติ  เจริญสุข  (ผู้จดบันทึกและผู้จัดทำรายงานการประชุม) 
นางศรีสุดา  บุญขยาย  (ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม) 


